

เปิดจองทุเรียนล่วงหน้า ผ่านเครือข่ายสหกรณ์

กรุงเทพธุรกิจ ● “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ชวนสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ทำข้อตกลงกับสหกรณ์ผู้บริโภค สร้างเครือข่ายช่องทางกระจายผลไม้อีกในช่วงฤดูการ เปิดให้สั่งจองทุเรียนล่วงหน้า คัดเกรดพรีเมียมรับประกันคุณภาพทุกลูก ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้เกรดพรีเมียมและใช้เครือข่ายสหกรณ์เป็นช่องทางกระจายผลผลิตไปทั่วประเทศ จึงส่งเสริมสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ทำข้อตกลงกับสหกรณ์ผู้บริโภคซึ่งเป็นฝั่งของผู้บริโภค สร้างช่องทางจำหน่ายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ โดยจะเน้นการระบายผลไม้ออกมาตามฤดูกาล เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ส้มสายน้ำผึ้ง จากสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ

โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและประสานงานกับสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์ผู้ซื้อ เบื้องต้นได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จ.ระยอง ผลิตทุเรียนกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จำกัด จ.เชียงใหม่ ผลิตส้มสายน้ำผึ้ง และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดยะลา จำกัด ผลิตลองกอง

ทำข้อตกลงกับตัวแทนสหกรณ์ผู้ซื้อ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้จะมีการนำร่องเปิดให้สั่งจองทุเรียนล่วงหน้ารอบแรกในเดือน เม.ย.นี้ โดยมีเงื่อนไขประกันทั้งคุณภาพและราคากิโลกรัมละ 130 บาท ผู้บริโภคจะได้มีโอกาสรับประทานทุเรียนหอมอ่อนทงคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง ซึ่งจะได้ราคาที่ยุติธรรม

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับการสั่งจองทุเรียนล่วงหน้า รอบแรกปริมาณ 1 แสนกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 130 บาท

จุดเด่นทุเรียนของสหกรณ์มีการรับประกันคุณภาพทุกลูก พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย มีเอกสารระบุวันที่ควรรับประทาน และจัดส่งให้ผู้บริโภคตรงตามเวลา ค่าส่งเก็บเงินปลายทางตามระยะพื้นที่ หากลูกค้าได้รับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ยินดีคืนเงินให้ทันที

นอกจากนี้ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม แต่หากช่วงเวลาใดที่ทุเรียนปรับราคาลง สหกรณ์จะปรับลดราคาให้ตามราคาตลาด แต่ถ้าราคาตลาดมีการปรับราคาขึ้น ทางสหกรณ์จะคงขายในราคากิโลกรัมละ 130 บาทเท่าเดิม